



คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่ ๑๕๔/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้มีมติให้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นความผิดที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และคำสั่ง มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในส่วนงานหลักและส่วนงานสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติต่างๆ รวมถึงให้การบูรณาการและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความคล่องตัวสามารถสนับสนุนภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เกิดผลในทางปฏิบัติ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข้าราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้ เกษียณอายุราชการ ลาออก และรับการบรรจุใหม่จำนวนหลายอัตรา ดังนั้น เพื่อให้รายชื่อผู้ปฏิบัติเป็นปัจจุบัน จึงขอยกเลิกคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ ๙๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ และแต่งตั้งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และตำแหน่งเกื้อกูลเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. สืบสวนการกระทำความผิดในคดีพิเศษหรือความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒. ปฏิบัติภารกิจที่เกื้อกูลหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไตรยฤทธิ์ เตมทิววงศ์)
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ